

ด่วนที่สุด

ที่ บร ๐๐๑๙/ว ๑๖๙๗



ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๕๙ เขากระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๑๙/ว ๖๐๒๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.ทะเบียนข้อมูลการนำโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดบุรีรัมย์ให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแบบที่กรมฯ กำหนด พร้อมสรุปผลการประเมินจัดส่งให้จังหวัดฯ ภายใน ๗ วัน หลังการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ และบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ BPM พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑.จัดทำทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล โดยทำเป็นไฟล์ข้อมูลแนบรายงานในระบบ BPM และส่งให้จังหวัดฯ ด้วย ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

๒.จัดทำทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการฯ แนบรายงานในระบบ BPM และส่งให้จังหวัดฯ ด้วย ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญยิ่ง เทศน้อย)

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๑๒

โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๑๓ (มท) ๓๗๑๕๖



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้พื้นที่ดำเนินการตามรายละเอียดในเอกสารเล่มแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) และให้นำเล่มแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ นั้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดงบประมาณของโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน มีการนำไปใช้พัฒนาอาชีพ ๕,๕๔๐ ตำบล

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๕ ของแผนชุมชนระดับตำบลมีการนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการรวบรวมข้อมูล และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมฯ ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงการนำโครงการ/กิจกรรมในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ โดยระบุโครงการได้ทั้ง ๓ ประเภท คือ โครงการที่ชุมชนดำเนินการเอง โครงการที่ชุมชนทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ ในหนึ่งตำบลควรมีประเภทโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงแหล่งงบประมาณ/หน่วยงานหรือการยกระดับ/ต่อยอดการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนของแต่ละพื้นที่

๒. จัดทำทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานการดำเนินโครงการ หรือในกรณีประเภทโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ควรแสดงหลักฐานการสนับสนุนงบประมาณ อาทิ ภาพถ่ายหน้าปกและหน้าเอกสารที่มีโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ปรากฏในเล่มข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ รวบรวมเอกสารทั้งทะเบียนข้อมูลฯ และหลักฐานการดำเนินโครงการหรือการสนับสนุนงบประมาณให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลรายงานในระบบ BPM ทั้งนี้ ในกรณีประเภทโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แนบหลักฐานการสนับสนุนงบประมาณที่ปรากฏในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเล่มข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. ตรวจสอบความครบถ้วนของการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม (แบบสรุปส่วนที่ ๑) ในระบบ BPM

๔. จัดทำทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัด โดยจัดทำเป็นไฟล์ EXCEL รายงานแนบมาพร้อมกับเอกสารตามข้อ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบล

ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ

ตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายการ/ รูปแบบ การสนับสนุน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย (คร.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ (ระบุ ✓)			หมายเหตุ (ชื่อ หน่วย ดำเนิน)
						ทำเอง	ทำร่วม	หน่วยงานอื่นทำให้	

หมายเหตุ : รายการ/รูปแบบการสนับสนุน ระบุให้ชัดเจนโดยสรุป เช่น การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาวิจัย
 สมทบแรงงาน สนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และวิทยากร ฯลฯ โดยทำเป็นไฟล์ข้อมูลแนบรายงาน
 ในระบบ BPM และรายงานเป็นเอกสารให้จังหวัดฯ อีกทางหนึ่ง

ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย
ตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
อำเภอ.....จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน.....ตำบล

ลำดับที่	ตำบล	พื้นที่เป้าหมาย ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (ระบุนุหมายเลข ๑ ในช่องที่เลือก)		หมายเหตุ
		ตำบลในพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ตำบลนอกพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑	

หมายเหตุ : ให้งานเป็นไฟล์ EXCEL เพื่อความสะดวกต่อการรวมไฟล์